



ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๓๗๕๐

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า สำนักตรวจราชการและเรื่องราวจังหวัดทุกสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบพบเพจ Facebook ชื่อ “ศูนย์ดำรงธรรม” ได้นำตราสัญลักษณ์ของศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ เป็นรูปประจำตัวและภาพหน้าปกโดยให้ประชาชนแจ้งเบาะแสและหลักฐานประวัติการสนทนา รวมถึงใบแจ้งการโอนเงิน (สลิป) ที่ถูกฉ้อโกงไปที่บัญชี LINE ชื่อว่า “ศูนย์ช่วยเหลือ” รหัสประจำตัวบัญชี (LINE ID) ว่า “@๓๐๓๑๑๑๑” และกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) ได้แจ้งผ่านเพจ Facebook ว่าได้ตรวจสอบพบเพจ Facebook ปลอมชื่อ “สืบสวนสอบสวน การป้องกัน และการปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยี” ซึ่งได้นำตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานมาใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงประชาชน ทำให้ประชาชนที่พบเห็นเพจดังกล่าวเชื่อว่าเป็นเพจจริง และเมื่อมีประชาชนติดต่อเข้าไปทาง Facebook Messenger มิฉฉฉฉจะส่งรหัสประจำตัวบัญชี (LINE ID) พร้อมลิงก์เพิ่มเพื่อนซึ่งใช้บัญชี LINE ชื่อว่า “ศูนย์ช่วยเหลือ” ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกันกับเพจ Facebook ชื่อ “ศูนย์ดำรงธรรม” ข้างต้น โดยจากการตรวจสอบบัญชี LINE ชื่อว่า “ศูนย์ช่วยเหลือ” ดังกล่าวได้แอบอ้างเป็นเจ้าของหน้าที่ สามารถช่วยเหลือและติดตามคดีที่ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิฉฉฉได้ จากนั้นจะขอข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อ เช่น ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลทางการเงินของเหยื่อ เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต รวมไปถึงหลักฐานทางคดีอื่นๆ ซึ่งผู้ที่แอบอ้างอาจนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้ไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบได้ เช่น การนำข้อมูลไปโจรกรรมข้อมูล (Hack) บัญชีสื่อสังคมออนไลน์และใช้หลอกยืมเงินผู้อื่นหรือใช้รหัสบัตรเครดิตไปซื้อสินค้าและบริการ หรือโอนเงินจากบัญชีธนาคาร รวมถึงอาจนำข้อมูลไปขายให้กับกลุ่มมิฉฉฉอื่นและแอบอ้างทำเรื่องผิดกฎหมายต่างๆ

ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเพจ Facebook และแอปพลิเคชัน LINE ดังกล่าวเป็นช่องทางการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน จึงขอให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเตือนภัยดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยความสะดวก
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗